

วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanity & Social Sciences ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 14 โดยฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2566 ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้พยายามปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ผลงานของเจ้าของบทความทุกท่านออกสู่สายตาสาธารณชนเร็วขึ้น เน้นกระบวนการคัดเลือก พิจารณากลั่นกรองบทความที่เข้มข้น เพื่อคุณภาพและการยอมรับตามมาตรฐานของวงวิชาการ ผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 2 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับรองให้วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanity & Social Sciences เป็นหนึ่งในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้วารสารฯ นี้เข้าสู่การรับรองคุณภาพในระดับที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นขอให้เจ้าของบทความทุกท่านก่อนส่งเรื่องเข้ามารุ่ณาตรวจสอบเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดรวมถึงรูปแบบการอ้างอิงต่างๆ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามที่วารสารกำหนด โดยได้โปรดศึกษาระเบียบและแนวทางการเขียนต้นฉบับจากวารสารฯ ด้านหลังอย่างละเอียดและดำเนินการตามนั้นอย่างเคร่งครัด เนื่องจากทางกองบรรณาธิการมักพบเสมอว่าต้นฉบับที่ส่งเข้ามายังกองบรรณาธิการมีรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้องและเป็นเหตุให้ต้องส่งกลับเพื่อแก้ไขปรับปรุงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การตีพิมพ์ล่าช้าอย่างน่าเสียดาย ที่สำคัญคือ กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและ e-mail มาด้วยเพื่อว่าถ้ามีปัญหาใดๆ จะได้สามารถติดต่อได้ทันที หรือเมื่อจะส่งผลงานกลับไปเพื่อการปรับปรุงแก้ไขจะดำเนินการได้รวดเร็วไม่เสียเวลาในการค้นหา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง อีกประการหนึ่งขออย่าว่าบทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและยังไม่มีมีการส่งไปตีพิมพ์ที่ยื่นใด ถ้าต้องการถอนบทความเพื่อไปตีพิมพ์วารสารอื่นขอให้แจ้งแต่เนิ่นๆ ครับ

สำหรับเนื้อหาสาระของวารสารฯ ฉบับนี้ยังคงความหลากหลายดังเช่นเคย เริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนักให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเฉพาะเรื่องของความพอเพียง ทั้งบทความและงานวิจัย อาทิเช่น การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่ความยั่งยืน ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการชีวิต จิตวิญญาณและโลกใบนี้ บทความเรื่อง *สุนัขบางแก้ว* ที่เล่าถึงความ เป็นมาของสุนัขไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และบทความวิจัยที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ที่ครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านเลือกอ่านได้ตามความสนใจ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เชิดชัย โพธิ์ศรี

บรรณาธิการ